

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM C: QUYỀN CHỌN HÒA GIẢI THEO CẤU TRÚC

Để đủ điều kiện được nhận các Khoản Thanh Toán Định Kỳ theo Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc, Người Yêu Cầu Bồi Thường phải hoàn tất và ký vào Tài Liệu Đính Kèm C này, có các điều khoản cụ thể để lựa chọn Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc và yêu cầu Người Yêu Cầu Bồi Thường cung cấp một số thông tin và tài liệu liên quan tới Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc.

Để được nhận các Khoản Thanh Toán Định Kỳ thông qua Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc, quý vị phải hoàn thành đầy đủ **Phần I** dưới đây. **NEU KHONG NOP TAI LIEU DINH KEM C NAY VAO NGAY HET HAN TRONG THÔNG BÁO ĐỦ ĐIỀU KIỆN, HOẶC NEU KHONG BAO GOM PHẦN I VÀ PHẦN II ĐÃ HOÀN THÀNH ĐẦY ĐỦ, QUÝ VỊ SẼ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN KHOẢN TIỀN THƯỞNG LÀ KHOẢN THANH TOÁN MỘT LẦN.**

Không hoàn thành Phần II dưới đây – phần này phải được hoàn thành bởi người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa Án chấp thuận mà quý vị đã chọn để hỗ trợ quý vị trong việc chọn Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc.

Không hoàn thành Phần III dưới đây – phần này sẽ do Người Ủy Thác Hòa Giải (hoặc người ủy quyền) hoàn thành, miễn là đáp ứng mọi yêu cầu của Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc.

KHÔNG GỬI TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM C NÀY TRỰC TIẾP TỚI NGƯỜI QUẢN LÝ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG – TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM C NÀY PHẢI DO NGƯỜI MÔI GIỚI HÒA GIẢI THEO CẤU TRÚC ĐƯỢC TÒA CHẤP THUẬN THAY MẶT QUÝ VỊ GỬI.

PHẦN I: CÁC ĐIỀU KHOẢN, CHỨNG NHẬN, THÔNG TIN, VÀ TÀI LIỆU CỦA HÒA GIẢI THEO CẤU TRÚC CỦA NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

1. **Các định nghĩa.** Vì các mục đích của Tài Liệu Đính Kèm C đối với Giấy Giải Trừ Cá Nhân, những định nghĩa bổ sung sau đây sẽ áp dụng, và trong trường hợp các danh từ được định nghĩa, số ít sẽ bao gồm số nhiều và ngược lại:
 - a. “**Người Được Ủy Quyền**” nghĩa là, theo ngữ cảnh của **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, bên được ủy quyền nghĩa vụ thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** bởi **Người Ủy Thác Hòa Giải**. **Người Được Ủy Quyền** cấp vốn cho nghĩa vụ này thông qua việc mua **Tài Sản Trợ Cấp** từ **Người Cấp Tiền Trợ Cấp**, mà có thể có quan hệ với **Người Được Ủy Quyền**.
 - b. “**Số Tiền Thưởng**” nghĩa là số tiền được liệt kê là “Số Tiền Thưởng” trong Thông Báo Đủ Điều Kiện đã được gửi tới **Người Yêu Cầu Bồi Thường** là thông tin liên lạc chính thức từ **Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường** đối với **Chương Trình Hòa Giải**.
 - c. “**Tòa**” nghĩa là Tòa Án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông Louisiana.
 - d. “**Người Ủy Thác Trực Tiếp**” nghĩa là người ủy thác trực tiếp của **Quý Ủy Thác Hòa Giải**.
 - e. “**Tài Sản Trợ Cấp**” nghĩa là theo ngữ cảnh của **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, sản phẩm tài chính do **Người Được Ủy Quyền Theo Cấu Trúc** mua để tạo quỹ cho các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ**, có thể bao gồm tiền trợ cấp hàng năm, thỏa thuận tài trợ hoặc công trái chính phủ Hoa Kỳ.

- f. “**Người Cấp Tiền Trợ Cấp**” nghĩa là, theo ngữ cảnh của **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, công ty bảo hiểm phát hành tiền trợ cấp hàng năm hoặc đóng vai trò là người giám hộ của Tài Sản Trợ Cấp do **Người Được Ủy Quyền** mua để tạo quỹ cho các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ**. **Người Cấp Tiền Trợ Cấp** và **Người Được Ủy Quyền** có thể là các thực thể liên quan.
- g. “**Các Khoản Thanh Toán Định Kỳ**” nghĩa là, theo ngữ cảnh của **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, là khoản thanh toán trả cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** theo thời gian thay vì khoản thanh toán một lần, các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** được cấp vốn bởi **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc**.
- h. “**Yêu Cầu Bồi Thường Đã Giải Trừ**” sẽ, ngoài định nghĩa được nêu rõ trong **Giấy Giải Trừ Cá Nhân**, bao gồm, giấy giải trừ và thỏa thuận không kiện được mô tả ở Đoạn 2 của **Giấy Giải Trừ Cá Nhân** áp dụng đối với tất cả yêu cầu bồi thường phát sinh từ, do hoặc liên quan tới bất kỳ cách nào, trực tiếp hoặc gián tiếp đối với **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ yêu cầu bồi thường nào mà **Người Được Ủy Quyền** chưa thanh toán cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** một phần hoặc toàn bộ khoản **Thanh Toán Định Kỳ** do **Người Yêu Cầu Bồi Thường**, bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan tới bất kỳ hành động hoặc sự bỏ sót nào của **Người Ủy Thác Trực Tiếp**, **Người Ủy Thác Hòa Giải**, **Quỹ Ủy Thác Hòa Giải** hoặc **Các Bên Được Giải Trừ** khác, bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan tới thuế, tài chính hoặc các quan ngại khác trong việc chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** đối với **Người Yêu Cầu Bồi Thường**, và bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan tới những hành động hoặc sự bỏ sót của **Người Cấp Tiền Trợ Cấp Hàng Năm**, **Người Được Ủy Quyền**, hoặc người môi giới hòa giải theo cấu trúc đã được Tòa phê duyệt.
- i. “**Các Bên Được Giải Trừ**” sẽ, ngoài định nghĩa được nêu rõ trong **Giấy Giải Trừ Cá Nhân**, bao gồm **Quỹ Ủy Thác Hòa Giải**, **Người Ủy Thác Hòa Giải** và **Người Ủy Thác Trực Tiếp**.
- j. “**Người Ủy Thác Hòa Giải**” nghĩa là người ủy thác trong **Quỹ Ủy Thác Hòa Giải**. **Người Ủy Thác Hòa Giải** cũng có vai trò là **Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường**, và bất kỳ người tham chiếu nào đối với **Người Ủy Thác Hòa Giải** sẽ mặc định bao gồm **Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường** hành động theo khả năng của mình với vai trò là **Người Ủy Thác Hòa Giải**.
- k. “**Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc**” nghĩa là một phần **Số Tiền Thường** được trả cho **Người Được Ủy Quyền** bởi **Người Ủy Thác Hòa Giải** thay mặt cho **Quỹ Ủy Thác Hòa Giải** tuân theo **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** do **Người Yêu Cầu Bồi Thường** lựa chọn.
- l. “**Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**” nghĩa là một quyền mà theo đó **Người Ủy Thác Hòa Giải**, thay mặt cho **Quỹ Ủy Thác Hòa Giải**, đồng ý thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường**, với điều kiện là **Người Ủy Thác Hòa Giải** ủy quyền nghĩa vụ đó để thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** cho **Người Được Ủy Quyền**; theo chỉ định và thanh toán **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc** bởi **Người Ủy Thác Hòa Giải** đối với **Người Được Ủy Quyền**, **Người Được Ủy Quyền** chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý đối với các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** và **Người Ủy Thác Hòa Giải**, **Quỹ Ủy Thác Hòa Giải** và **Các Bên Được Giải Trừ** khác được giải trừ khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ loại **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** nào hoặc liên quan tới **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**; **Người Được Ủy Quyền** sau đó thực hiện thanh toán theo các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** đó thông qua việc mua Tài Sản Trợ Cấp từ **Người Cấp Tiền Trợ Cấp**. Nếu một **Người Yêu Cầu Bồi Thường** không chọn một **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, hoặc đối với bất kỳ phần nào trong **Số Tiền Thường** mà **Người Yêu Cầu Bồi Thường** không chọn một **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, **Người Yêu Cầu Bồi Thường** sẽ nhận một khoản thanh toán một lần trực tiếp từ **Quỹ Ủy Thác Hòa Giải** thông qua **Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường** do Tòa chỉ định và **Chương Trình Hòa Giải** theo cách thông thường sẽ phát hành khoản thanh toán.
2. **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**. **Người Yêu Cầu Bồi Thường**, thông qua người môi giới hòa giải được Tòa chấp thuận, kịp thời nộp Tài Liệu Đính Kèm C này cùng **Giấy Giải Trừ Cá Nhân** để không thể thay đổi

lựa chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** để nhận toàn bộ hoặc một phần khoản thanh toán của Người Yêu Cầu Bồi Thường dưới hình thức các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** thay vì khoản thanh toán một lần. **Người Yêu Cầu Bồi Thường** phải cung cấp thông tin và tài liệu liên quan tới **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** trong Tài Liệu Đính Kèm C này; nếu **Người Yêu Cầu Bồi Thường** không cung cấp thông tin và tài liệu đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của Tài Liệu Đính Kèm C, lựa chọn của **Người Yêu Cầu Bồi Thường** đối với **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** sẽ coi như bị hủy bỏ và **Người Yêu Cầu Bồi Thường** sẽ nhận được khoản thanh toán một lần trực tiếp từ **Ủy Thác Hòa Giải** thông qua **Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường** do **Tòa** chỉ định và **Chương Trình Hòa Giải**. Đối với **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**:

- a. Sự lựa chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** của **Người Yêu Cầu Bồi Thường** sẽ không tăng nghĩa vụ thanh toán theo Đoạn 2 của **Giấy Giải Trừ Cá Nhân** (có bất kỳ phí hoặc chi phí nào từ người môi giới hòa giải có cấu trúc, **Người Được Ủy Quyền** hoặc **Người Cấp Tiền Trợ Cấp** có thể được thanh toán từ **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc**).
- b. **Người Được Ủy Quyền** là bên duy nhất mà **Người Ủy Thác Hòa Giải** hoặc **Ủy Ủy Thác Hòa Giải** có nghĩa vụ thanh toán **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc** cho toàn bộ mục đích bao gồm được nêu rõ trong Phần 1.461-1(g)(1)(ii) của Quy Chế Ngân Khố (Mục 26, Quy Tắc về Quy Chế Liên Bang); tuy nhiên, miễn là **Người Ủy Thác Hòa Giải** sẽ không có nghĩa vụ thanh toán **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc** cho **Người Được Ủy Quyền** trừ khi và cho đến khi **Người Ủy Thác Hòa Giải** (hoặc người ủy quyền) thực hiện Tài Liệu Đính Kèm C này. Khoản thanh toán của **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc** bởi **Ủy Ủy Thác Hòa Giải** đối với **Người Được Ủy Quyền** sẽ thực hiện toàn bộ nghĩa vụ mà bất kỳ **Bên Được Giải Trừ** nào (bao gồm **Người Ủy Thác Hòa Giải** và **Ủy Ủy Thác Hòa Giải**) có đối với **Người Yêu Cầu Bồi Thường** hoặc bất kỳ bên nào theo **Chương Trình Hòa Giải** đối với **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc** hoặc sự lựa chọn của **Người Yêu Cầu Bồi Thường** đối với **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, bao gồm bất kỳ **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** nào dưới đây. **Người Yêu Cầu Bồi Thường** sẽ không có yêu cầu bồi thường về **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** hoặc liên quan tới **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** (bao gồm bất kỳ quyền lợi nào khác đối với sự lựa chọn của **Người Yêu Cầu Bồi Thường** đối với **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** đối với bất kỳ **Các Bên Được Giải Trừ** nào, bao gồm **Người Ủy Thác Hòa Giải** và **Ủy Ủy Thác Hòa Giải**; **Người Ủy Thác Hòa Giải**, **Ủy Ủy Thác Hòa Giải** và **Các Bên Được Giải Trừ** khác không có trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ hình thức các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** nào hoặc liên quan tới **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, bao gồm phát sinh từ hoặc liên quan tới hành động hoặc sự bỏ sót nào của bất kỳ **Người Cấp Tiền Tài Trợ Hàng Năm** nào, **Người Được Ủy Quyền**, hoặc người môi giới hòa giải do **Tòa** chấp thuận.
- c. Khi chỉ định và thanh toán **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc** bởi **Người Ủy Thác Hòa Giải** cho **Người Được Ủy Quyền**, **Người Yêu Cầu Bồi Thường** không thể từ bỏ bất kỳ quyền nào, trong bất kỳ tình huống nào, để tìm kiếm từ **Người Ủy Thác Hòa Giải**, **Ủy Ủy Thác Hòa Giải** hoặc **Các Bên Được Giải Trừ** khác: (1) bất kỳ khoản thanh toán nào sau này liên quan tới **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** của **Người Yêu Cầu Bồi Thường** hoặc **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, bao gồm trong bất kỳ tình huống nào, vì bất kỳ lý do gì, **Người Yêu Cầu Bồi Thường** không thể nhận được toàn bộ **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** trong tương lai vào bất kỳ thời gian nào, (2) bất kỳ khoản thanh toán sau này liên quan tới hành động của **Người Ủy Thác Hòa Giải**, **Ủy Ủy Thác Hòa Giải** hoặc **Các Bên Được Giải Trừ** khác, liên quan tới **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, cũng như (3) bất kỳ khoản thanh toán sau này liên quan tới kết quả thuế, tài chính hoặc các kết quả khác của **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**.
- d. **Người Yêu Cầu Bồi Thường** có trách nhiệm duy nhất đối với các vấn đề về thuế, tài chính và kết quả khác của **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** đối với **Người Yêu Cầu Bồi Thường**, bao gồm quyết định lựa chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, và sẽ không có yêu cầu bồi thường nào đối với **Người Ủy Thác Hòa Giải**, **Ủy Ủy Thác Hòa Giải** hoặc các lợi ích về tài chính hoặc các lợi ích khác mà anh ấy/cô ấy hoặc thực thể đó mong muốn nhận được từ **Quyền Lựa Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**.

Không có ý kiến nào liên quan tới các kết quả thuế của Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc đối với Người Yêu Cầu Bồi Thường được Các Bên Được Giải Trừ đưa ra, cũng như không có bất cứ tuyên bố hoặc đảm bảo nào về vấn đề này theo Giấy Giải Trừ Cá Nhân (bao gồm Tài Liệu Đính Kèm C). Người Yêu Cầu Bồi Thường phải tham vấn cố vấn thuế cá nhân liên quan tới các kết quả thuế của Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc và bất kỳ nghĩa vụ báo cáo thuế nào có liên quan ở đây. Các nghĩa vụ thuế của Người Yêu Cầu Bồi Thường và các quyết định theo đó là trách nhiệm riêng của Người Yêu Cầu Bồi Thường và Người Yêu Cầu Bồi Thường hiểu rằng các kết quả thuế có thể khác nhau tùy thuộc vào các tình huống cụ thể của Người Yêu Cầu Bồi Thường. Các Bên Được Giải Trừ sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm gì đối với bất kỳ kết quả thuế nào phát sinh từ khoản thanh toán của Quyền Chọn Thanh Toán Theo Cấu Trúc. Theo giới hạn yêu cầu của luật, các khoản thanh toán từ Quỹ Ủy Thác Hòa Giải trong Giấy Giải Trừ Cá Nhân (bao gồm Tài Liệu Đính Kèm C) sẽ được báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền phù hợp.

- e. Người Yêu Cầu Bồi Thường tham vấn một người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận. Người Yêu Cầu Bồi Thường có trách nhiệm lựa chọn một người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận để trợ giúp Người Yêu Cầu Bồi Thường về Quyền Chọn Thanh Toán Theo Cấu Trúc, cũng như lựa chọn Người Được Ủy Quyền và Người Cấp Tiền Trợ Cấp; do đó, Người Ủy Thác Hòa Giải, Quỹ Ủy Thác Hòa Giải và Các Bên Được Giải Trừ khác không bảo lãnh, và sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với Người Yêu Cầu Bồi Thường phát sinh từ việc lựa chọn người môi giới hòa giải theo cấu trúc đó, Người Được Ủy Quyền hoặc Nhà Cấp Tiền Trợ Cấp Hàng Năm hoặc từ hành động hoặc sự bỏ sót của người môi giới hòa giải theo cấu trúc đó, Người Được Ủy Quyền hoặc Người Cấp Tiền Trợ Cấp. Người Yêu Cầu Bồi Thường nhận đầy đủ công bố từ người môi giới hòa giải theo cấu trúc về tình trạng ở nước ngoài của Người Được Ủy Quyền và Nhà Cấp Tiền Trợ Cấp Hàng Năm, khi phù hợp.
- f. Người Yêu Cầu Bồi Thường hiểu và đồng ý rằng Người Ủy Thác Hòa Giải sẽ không thanh toán Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc cho Người Được Ủy Quyền cho đến khi: (1) toàn bộ tài liệu bắt buộc liên quan tới Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc được xử lý đúng và kịp thời bởi người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận, thay mặt Người Yêu Cầu Bồi Thường, đối với Người Ủy Thác Hòa Giải (bao gồm thực hiện cả Tài Liệu Đính Kèm C này bởi Người Ủy Thác Hòa Giải (hoặc người ủy quyền) thay mặt cho Quỹ Ủy Thác Hòa Giải trong Phần III, thực hiện chứng nhận của người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận trong Phần II của Tài Liệu Đính Kèm C này, và thực hiện việc chỉ định hòa giải theo cấu trúc và giấy giải trừ bởi Người Yêu Cầu Bồi Thường và Người Được Ủy Quyền), và toàn bộ tài liệu đó sẽ thống nhất với, và không có ngôn ngữ không thống nhất với, Giấy Giải Trừ Cá Nhân này, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản của Tài Liệu Đính Kèm C này; (2) Người Ủy Thác Hòa Giải đã nhận được chứng nhận bởi người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận ở Phần II của Tài Liệu Đính Kèm C này và toàn bộ tài liệu đó được thực hiện đúng và kịp thời do Người Ủy Thác Hòa Giải cung cấp (bao gồm thực hiện chỉ định hòa giải theo cấu trúc và giấy giải trừ của Người Yêu Cầu Bồi Thường và Người Được Ủy Quyền), và toàn bộ tài liệu đó phải thống nhất, và không có ngôn ngữ nào không thống nhất với Giấy Giải Trừ Cá Nhân này, bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản của Tài Liệu Đính Kèm C; và (3) Người Ủy Thác Hòa Giải xác nhận sự chính xác của thông tin có trong những chứng nhận đó nhận được từ người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận.
- g. Người Yêu Cầu Bồi Thường phải tự ký vào Tài Liệu Đính Kèm C này và Giấy Giải Trừ Cá Nhân, chứ không thông qua luật sư hoặc bất kỳ người nào khác. Bắt buộc phải có chữ ký gốc (bản sao, fax, hình pdf hoặc chữ ký điện tử đều không phù hợp). Ngoài việc ký tên, chứng nhận và xác minh sự chính xác của chứng nhận trong Tài Liệu Đính Kèm C này đối với Giấy Giải Trừ Cá Nhân, Người Yêu Cầu Bồi Thường đồng ý cung cấp thông tin và tài liệu được yêu cầu liên quan tới Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc, sẽ được chuyển giao cho Người Ủy Thác Hòa Giải bởi người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận.

- h. **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** không ảnh hưởng tới các nghĩa vụ của **Người Yêu Cầu Bồi Thường** để thanh toán phí luật sư hoặc đáp ứng bất kỳ quyền lưu giữ phí luật sư nào sẽ phát sinh như được mô tả trong Đoạn 19 của **Giấy Giải Trừ Cá Nhân**. Mọi khoản thanh toán bởi **Người Ủy Thác Hòa Giải** tuân theo **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** sẽ phải chịu quyền lưu giữ hoặc yêu cầu bồi thường của bên thứ ba mà **Người Ủy Thác Hòa Giải** phải thanh toán theo các thủ tục của **Ủy Thác Hòa Giải** và bất kỳ **Lệnh Tòa** nào áp dụng liên quan tới yêu cầu bồi thường hoặc thanh toán đó. Nếu một quyền lưu giữ hoặc yêu cầu bồi thường của bên thứ ba giảm **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc** được trả cho **Người Được Ủy Quyền**, các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** được liệt kê trong Tài Liệu Đính Kèm C và sự chỉ định và tài liệu giải trừ theo đó sẽ được sửa đổi.
- i. **Người Yêu Cầu Bồi Thường** có quyền tham vấn luật sư hoặc sự lựa chọn của họ liên quan tới **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** trước khi hoàn thành Tài Liệu Đính Kèm C này.
3. **Người Yêu Cầu Bồi Thường** theo đây ký tên, xác minh và chứng nhận tính hoàn chỉnh và chính xác của chứng nhận, thông tin và tài liệu dưới đây:
- a. Tôi chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** đối với toàn bộ, hoặc một phần nghĩa vụ thanh toán liên quan tới Đoạn 2 của **Giấy Giải Trừ Cá Nhân**, được liệt kê là **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc** dưới đây, thông qua việc nộp kịp thời Tài Liệu Đính Kèm C này làm **Giấy Giải Trừ Cá Nhân**, và hiểu rằng tôi sẽ nhận được phần còn lại của **Số Tiền Thưởng** theo hình thức thanh toán một lần trực tiếp từ **Ủy Ủy Thác Hòa Giải** thông qua **Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường** được **Tòa** chấp thuận và **Chương Trình Hòa Giải**.
- b. Khi nộp Tài Liệu Đính Kèm C này làm **Giấy Giải Trừ Cá Nhân**, lựa chọn về **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** của tôi là không thể thay đổi.
- c. Tôi hiểu rằng **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** này, bao gồm bất kỳ khoản **Thanh Toán Định Kỳ** nào sau đó, đều tuân theo các điều khoản của **Giấy Giải Trừ Cá Nhân**, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản của Tài Liệu Đính Kèm C này đối với **Giấy Giải Trừ Cá Nhân**.
- d. Tôi đã bao gồm toàn bộ thông tin và tài liệu được yêu cầu tham chiếu dưới đây ở Phần I này, và toàn bộ thông tin và tài liệu đó là hoàn chỉnh và chính xác.
- e. Nếu tôi chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** cho một **Số Tiền Thưởng** được liệt kê ở **Thông Báo Đủ Điều Kiện** đầu tiên, sau đó tôi cũng sẽ nộp **Giấy Giải Trừ Cá Nhân** của mình cùng với Tài Liệu Đính Kèm C làm **Giấy Giải Trừ Cá Nhân**. Tôi hiểu rõ rằng tôi đã nộp **Giấy Giải Trừ Cá Nhân** liên quan tới **Số Tiền Thưởng** này hoặc nếu tôi đã chấp nhận **Số Tiền Thưởng** trước khi nộp Tài Liệu Đính Kèm C này, sau đó tôi không đủ điều kiện để chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** cho **Số Tiền Thưởng** này.
- f. Tôi hiểu rằng **Người Ủy Thác Hòa Giải** sẽ không thanh toán **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc** cho **Người Được Ủy Quyền** cho tới khi **Giấy Giải Trừ Cá Nhân** và Tài Liệu Đính Kèm C **Giấy Ủy Quyền Cá Nhân** được thực hiện đầy đủ (bao gồm việc thực hiện Tài Liệu Đính Kèm C bởi **Người Ủy Thác Hòa Giải** (hoặc người ủy quyền) thay mặt cho **Ủy Ủy Thác Hòa Giải** trong Phần III, việc thực hiện chứng nhận bởi **người môi giới hòa giải** theo cấu trúc được **Tòa** chấp thuận ở Phần II của Tài Liệu Đính Kèm C, và việc thực hiện mẫu giải trừ và chỉ định hòa giải theo cấu trúc bởi **Người Yêu Cầu Bồi Thường** và **Người Được Ủy Quyền**), và tất cả các tài liệu cần thiết liên quan tới **Quyền Chọn Hòa**

Giải Theo Cấu Trúc không chứa ngôn ngữ bất đồng với **Giấy Giải Trừ Cá Nhân** và Tài Liệu Đính Kèm C này của **Giấy Giải Trừ Cá Nhân**.

- . Tôi hiểu rõ rằng, nếu tôi không thực hiện đầy đủ Tài Liệu Đính Kèm C này, sau đó tôi sẽ chỉ đủ điều kiện để nhận **Số Tiền Thưởng** của mình dưới dạng khoản thanh toán một lần trực tiếp từ **Quý Ủy Thác Hòa Giải** thông qua **Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường** được **Tòa** chấp thuận và **Chương Trình Hòa Giải**.
- g. Tôi hiểu rằng, giả định rằng toàn bộ yêu cầu của **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** đáp ứng:
- (1). **Người Ủy Thác Hòa Giải**, thay mặt cho **Quý Ủy Thác Hòa Giải**, sẽ chỉ định toàn bộ trách nhiệm pháp lý đối với khoản **Thanh Toán Định Kỳ** cho **Người Được Ủy Quyền** bằng cách ký vào chỉ định hòa giải theo cấu trúc và giấy giải trừ với **Người Được Ủy Quyền** được nêu rõ trong Tài Liệu Đính Kèm C này;
 - (2). **Người Được Ủy Quyền** sẽ trợ cấp cho trách nhiệm pháp lý để thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** thông qua việc mua Tài Sản Trợ Cấp từ **Người Cấp Tiền Trợ Cấp** được nêu rõ ở Tài Liệu Đính Kèm C này;
 - (3). **Người Được Ủy Quyền**, hoặc một quỹ ủy thác được thành lập bởi **Người Được Ủy Quyền**, khi phù hợp, sẽ là chủ sở hữu duy nhất của Tài Sản Trợ Cấp được mua từ **Người Cấp Tiền Trợ Cấp** để trợ cấp trách nhiệm pháp lý của **Người Được Ủy Quyền** để thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** và sẽ có toàn bộ quyền sở hữu;
 - (4). **Người Được Ủy Quyền**, hoặc một quỹ ủy thác được thành lập bởi **Người Được Ủy Quyền**, có thể yêu cầu **Người Cấp Tiền Trợ Cấp** thanh toán trực tiếp qua đường bưu điện cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường**. **Người Yêu Cầu Bồi Thường** sẽ có trách nhiệm duy trì địa chỉ gửi thư hiện tại với **Người Được Ủy Quyền**. Nghĩa vụ của **Người Được Ủy Quyền** là thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi việc gửi một séc hợp lệ hoặc chuyển tiền điện tử số tiền của các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** vào hoặc trước ngày hết hạn tới địa chỉ cuối cùng lưu cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** với **Người Được Ủy Quyền**;
 - (5). Bất kỳ khoản **Thanh Toán Tạm Thời** nào được thực hiện sau khi **Người Yêu Cầu Bồi Thường** tử vong sẽ được thanh toán cho cá nhân hoặc thực thể được chỉ định bằng văn bản bởi **Người Yêu Cầu Bồi Thường** với **Người Được Ủy Quyền**. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào được chỉ định như vậy bởi **Người Yêu Cầu Bồi Thường**, khoản thanh toán đó sẽ trở thành di sản của **Người Yêu Cầu Bồi Thường**;
 - (6). **Người Cấp Tiền Tài Trợ** sẽ phát hành giấy bảo đảm, cam kết tài chính hoặc tuân theo thỏa thuận về trách nhiệm pháp lý của **Người Được Ủy Quyền** để thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** hoặc người thụ hưởng của **Người Yêu Cầu Bồi Thường**, mà trách nhiệm pháp lý của các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** được bảo lãnh bởi **Người Được Ủy Quyền** thông qua chỉ định hòa giải theo cấu trúc và giấy giải trừ; và
 - (7). Các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** không thể đẩy nhanh, làm chậm, tăng lên hoặc giảm đi bởi **Người Yêu Cầu Bồi Thường**, hoặc **Người Yêu Cầu Bồi Thường** sẽ có quyền bán hoặc thế chấp hoặc có các hành động tương tự, bất kỳ khoản nào ở đây, hoặc hưởng trước khoản tương tự hoặc bất kỳ khoản nào ở đây bằng cách chỉ định hoặc các hình thức khác.

- h. Tôi đã được thông báo về các quyền của mình để tham vấn luật sư do chính tôi lựa chọn liên quan tới **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** trước khi hoàn thành Tài Liệu Đính Kèm C này, và yêu cầu rằng tôi tham vấn một người môi giới hòa giải theo cấu trúc được **Tòa** chấp nhận liên quan tới việc hòa giải theo cấu trúc.
- i. Thông tin liên hệ đối với người môi giới hòa giải theo cấu trúc được **Tòa** chấp thuận mà tôi đã tham vấn được liệt kê dưới đây (Một danh sách những người môi giới hòa giải theo cấu trúc được **Tòa** chấp thuận có tại www.deepwaterhorizoneconomicsettlement.com/structuredsettlement.php). Người môi giới hòa giải theo cấu trúc được **Tòa** chấp thuận này hỗ trợ tôi hoàn thành Tài Liệu Đính Kèm C này, và cung cấp chứng nhận theo yêu cầu trong Phần II của Tài Liệu Đính Kèm C này (bao gồm chứng nhận rằng **Người Yêu Cầu Bồi Thường** đã chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** kịp thời và phù hợp, rằng **Người Yêu Cầu Bồi Thường** đã hoàn thành và thực hiện đúng toàn bộ thông tin và tài liệu yêu cầu để chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, và toàn bộ thông tin và tài liệu đó đã được chuyển cho **Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường**). Tôi ủy quyền rằng người môi giới hòa giải theo cấu trúc được **Tòa** chứng nhận này, **Người Ủy Thác Hòa Giải**, **Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường** được **Tòa** chấp thuận và **Chương Trình Hòa Giải** sử dụng và công bố thông tin với nhau khi cần thiết và/hoặc hữu ích để xử lý lựa chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp của tôi liên quan tới việc quản lý cơ sở hòa giải. Tôi ủy quyền cho người môi giới hòa giải theo cấu trúc được **Tòa** chấp thuận này gửi **Giấy Giải Trừ Cá Nhân** của tôi, nếu phù hợp, và Tài Liệu Đính Kèm C này làm **Giấy Giải Trừ Cá Nhân** (bao gồm toàn bộ thông tin và tài liệu yêu cầu) tới **Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường**.
- j. Người **môi giới hòa giải** theo cấu trúc được **Tòa** chấp thuận đã cung cấp cho tôi chứng nhận là(1) nếu **Người Yêu Cầu Bồi Thường** đã chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** được các nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp, sau đó các nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ tiến hành đánh giá mức độ tối thiểu "A XI" hoặc "Double A" , hoặc tương đương như vậy, bởi các cơ quan đánh giá mức độ tín nhiệm và **Người Cấp Tiền Trợ Cấp** mà được xác định dựa trên Tài Liệu Đính Kèm C này là người giám hộ của các nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ, hoặc(2) nếu **Người Yêu Cầu Bồi Thường** không chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** được trợ cấp bởi các nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ, sau đó **Người Cấp Tiền Trợ Cấp** được xác định dựa trên Tài Liệu Đính Kèm C này tiến hành đánh giá mức độ tối thiểu "A XI" hoặc "Double A", hoặc tương đương như vậy, căn cứ theo mức đánh giá tiêu chuẩn trong ngành bảo hiểm. **Người môi giới** theo cấu trúc được **Tòa** chấp thuận cũng đã tiết lộ với tôi tình trạng ở nước ngoài của **Người Được Ủy Quyền** và **Người Cấp Tiền Trợ Cấp**, khi phù hợp.

k. Thông tin liên quan tới hòa giải theo cấu trúc của tôi như sau:

Quỹ Hòa Giải Theo Cấu Trúc

1. Tổng Số Tiền Thưởng: \$ _____
2. Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc sẽ được sử dụng để tạo quỹ cho các Khoản Thanh Toán Định Kỳ của quý vị làm một phần trong Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc.
\$ _____
3. Số tiền quý vị chọn để nhận hiện nay dưới dạng khoản thanh toán một lần:
\$ _____

Lưu ý: Số tiền liệt kê ở Dòng 1 phải bằng tổng số tiền liệt kê ở Dòng 2 và 3 (Dòng 1 = Dòng 2 + Dòng 3).



Người Môi Giới Hòa Giải Theo Cấu Trúc Được Tòa Chấp Nhận:

Tên Liên Hệ

Thực Thể Môi Giới Hòa Giải Theo Cấu Trúc

Địa Chỉ Dòng 1

Địa Chỉ Dòng 2

Email/điện thoại/fax

Người Được Ủy Quyền:

Tên Liên Hệ

Tên Thực Thể

Địa Chỉ Dòng 1

Địa Chỉ Dòng 2

Email/điện thoại/fax

Hướng Dẫn Điện Chuyển Tiền

Người Cấp Tiền Trợ Cấp:

Tên Liên Hệ

Tên Thực Thể

Địa Chỉ Dòng 1

Địa Chỉ Dòng 2

Email/điện thoại/fax

Lịch Thanh Toán Định Kỳ:

Số Tiền Thanh Toán

Ngày Thanh Toán

(Chèn lịch thanh toán định kỳ)

Sẽ áp dụng những điều khoản bổ sung khi và chỉ khi Người Yêu Cầu Bồi Thường đã chọn Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc mà theo đó Người Được Ủy Quyền sẽ trợ cấp nghĩa vụ thực hiện các Khoản Thanh Toán Định Kỳ cho Người Yêu Cầu Bồi Thường thông qua việc mua các nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ:

Người Yêu Cầu Bồi Thường hiểu và đồng ý là các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** được chỉ ra bên trên mang tính minh họa và dựa vào các đánh giá về nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ phù hợp vào ngày được nêu ra bởi người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận, cũng như hiểu và đồng ý là giá trị của các nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ thay đổi theo ngày. Các Khoản Thanh Toán Định Kỳ **thực tế** được trả cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** tuân theo **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** này sẽ không cố định cho tới khi nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ được Người Được Ủy Quyền mua nhằm trợ cấp nghĩa vụ của họ thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường**. Người Yêu Cầu Bồi Thường hiểu và đồng ý là các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ thực tế** tuân theo **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm dựa vào giá trị các nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ được mua, để tổng chi phí cho **Người Ủy Quyền Hòa Giải** dành cho các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** tuân theo **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** tương đương với **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc**. **Người Được Ủy Quyền** sẽ thông báo cho **Người Ủy Quyền Hòa Giải** và **Người Yêu Cầu Bồi Thường** thuộc kế hoạch **Thanh Toán Định Kỳ phù hợp** tuân theo **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** không sau ngày làm việc tiếp theo sau khi việc mua các nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ của Người Được Ủy Quyền được sử dụng để trợ cấp cho các **nghĩa vụ thực hiện các Khoản Thanh Toán Định Kỳ của Người Được Ủy Quyền** cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường**, và kế hoạch **Thanh Toán Định Kỳ** đó sẽ được đưa vào Tài Liệu Đính Kèm C này của **Giấy Giải Trừ Cá Nhân** và mẫu giải trừ và chỉ định hòa giải theo cấu trúc đính kèm ở đây.

Mẫu chỉ định hòa giải theo cấu trúc và mẫu giải trừ đã được thực hiện bởi Người Yêu Cầu Bồi Thường và Người Được Ủy Quyền, phải được đính kèm ở đây.

CHỮ KÝ

Tên của Người Yêu Cầu Bồi
Thường

Chữ Ký của Người Yêu Cầu Bồi Ngày
Thường (và Chức Danh, nếu
Người Yêu Cầu Bồi Thường là
Doanh Nghiệp)

Tên Vợ/Chồng của Người Yêu
Cầu Bồi Thường, nếu phù hợp

Chữ Ký của Vợ/Chồng của Ngày
Người Yêu Cầu Bồi Thường, nếu
phù hợp

PHẦN II: CHỨNG NHẬN BỞI NGƯỜI MÔI GIỚI HÒA GIẢI THEO CẤU TRÚC ĐƯỢC TÒA CHẤP THUẬN

Một đại diện được ủy quyền của người môi giới hòa giải theo cấu trúc được **Tòa** chấp thuận liệt kê dưới đây ký tên, xác minh và công nhận tính hoàn chỉnh và chính xác của chứng nhận dưới đây liên quan tới **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc của Người Yêu Cầu Bồi Thường**:

- Người môi giới hòa giải theo cấu trúc mà tôi là một đại diện ủy quyền được **Tòa** chấp thuận để hỗ trợ **Người Yêu Cầu Bồi Thường** về **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, đã đáp ứng toàn bộ yêu cầu của **Tòa** liên quan tới **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, bao gồm thay mặt cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** có Tài Liệu Đính Kèm C này làm **Giấy Giải Trừ Cá Nhân** nộp cho **Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường**.
- Người môi giới hòa giải theo cấu trúc được **Tòa** chấp thuận mà tôi là đại diện được ủy quyền chấp thuận thẩm quyền pháp lý của riêng **Tòa** liên quan tới bất kỳ tranh chấp hoặc phiên xét xử nào phát sinh từ **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** trong Tài Liệu Đính Kèm C này, và có giấy chấp thuận từ **Người Cấp Tiền Trợ Cấp Hàng Năm** và **Người Được Ủy Quyền** mà họ cũng chấp thuận thẩm quyền pháp lý của riêng **Tòa** liên quan tới bất kỳ tranh chấp hoặc phiên xét xử nào phát sinh từ **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** trong Tài Liệu Đính Kèm C này.

- c. **Người Yêu Cầu Bồi Thường** đã chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** kịp thời và phù hợp.
- d. **Người Yêu Cầu Bồi Thường** đã hoàn thành và thực hiện đúng toàn bộ tài liệu cần thiết để thực hiện lựa chọn của **Người Yêu Cầu Bồi Thường** đối với **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**.
- e. **Người môi giới** hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận mà tôi là đại diện được ủy quyền đã cấp cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** chứng nhận là (1) nếu **Người Yêu Cầu Bồi Thường** đã chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** được các nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp, sau đó các nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ tiến hành đánh giá mức độ tối thiểu "A XI" hoặc "Double A", hoặc tương tự như vậy, bởi các cơ quan đánh giá mức độ tín nhiệm, và **Người Cấp Tiền Trợ Cấp** được xác định dựa trên Tài Liệu Đính Kèm C này là người giám hộ của các nghĩa vụ chính phủ Hòa Kỳ, hoặc (2) nếu **Người Yêu Cầu Bồi Thường** không chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** được các nghĩa vụ Hoa Kỳ trợ cấp, sau đó **Người Cấp Tiền Trợ Cấp** được xác định dựa trên Tài Liệu Đính Kèm C này tiến hành đánh giá mức độ tối thiểu "A XI" hoặc "Double A", hoặc tương tự như vậy, căn cứ theo mức đánh giá tiêu chuẩn trong ngành bảo hiểm. **Người môi giới** hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận mà tôi là đại diện được ủy quyền cũng đã thông báo cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** tình trạng ở nước ngoài của **Người Được ủy Quyền** và **Người Cấp Tiền Trợ Cấp**, khi phù hợp.
- f. **Người môi giới** hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận mà tôi là đại diện ủy quyền kịp thời chuyển, không muộn hơn **Ngày Hết Hạn** trong **Thông Báo Đủ Tiêu Chuẩn của Người Yêu Cầu Bồi Thường**, **Giấy Giải Trừ Cá Nhân** (theo mức độ phù hợp), và toàn bộ tài liệu được hoàn thành và thực hiện phù hợp cần thiết để thực hiện lựa chọn của **Người Yêu Cầu Bồi Thường** đối với **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc**, và những tài liệu đó không có ngôn ngữ không phù hợp với **Giấy Giải Trừ Cá Nhân** và **Tài Liệu Đính Kèm C** này của **Giấy Giải Trừ Cá Nhân**.
- g. Nếu **Người Yêu Cầu Bồi Thường** đã chọn **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** mà theo đó **Người Được Ủy Quyền** sẽ trợ cấp nghĩa vụ thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** thông qua việc mua các nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ, **người môi giới** hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận mà tôi là đại diện được ủy quyền đã thông báo cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** là (1) **Các Khoản Thanh Toán Định Kỳ** được chỉ ra ở Phần I phía trên mang tính minh họa và dựa trên các đánh giá nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ phù hợp vào ngày nêu ra bởi **người môi giới** hòa giải theo cấu trúc mà tôi là đại diện được ủy quyền và giá trị của các nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ thay đổi theo ngày; (2) **Thanh Toán Định Kỳ thực tế** được trả cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** tuân theo **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** sẽ không cố định cho tới khi các nghĩa vụ chính phủ Hoa Kỳ được mua bởi **Người Được Ủy Quyền** để trợ cấp cho nghĩa vụ thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường**; và (3) các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ thực tế** tuân theo **Quyền Chọn Hòa Giải** sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm dựa trên giá trị của các nghĩa vụ chính phủ Hòa Kỳ, để tổng chi phí cho **Người Ủy Thác Hòa Giải** dành cho các **các Khoản Thanh Toán Định Kỳ** tuân theo **Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc** tương đương **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc**.

Tên của Người Môi Giới Hòa Giải Theo Cấu Trúc Được Tòa Chấp Thuận: _____

Tên của Đại Diện Được Ủy
Quyền của Người Môi Giới Hòa
Giải Theo Cấu Trúc Được Tòa
Chấp Thuận

Đại Diện Được Ủy Quyền
Chữ Ký và Chức Vụ

Ngày

PHẦN III: CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ỦY THÁC HÒA GIẢI ĐỐI VỚI HÒA GIẢI THEO CẤU TRÚC

Người Ủy Thác Hòa Giải, thay mặt cho **Quý Ủy Thác Hòa Giải**, đồng ý thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** như được mô tả ở Phần I phía trên hoặc thay mặt cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** (nếu các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** đó sẽ được điều chỉnh như được mô tả ở Phần I phía trên, nếu **Người Được Ủy Quyền** sẽ trợ cấp cho nghĩa vụ **Thanh Toán Định Kỳ** của mình hoặc thay mặt cho **Người Yêu Cầu Bồi Thường** thông qua việc mua của các nghĩa vụ chính phủ Hòa Kỳ), với điều kiện là **Người Ủy Thác Hòa Giải** chỉ định nghĩa vụ thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** này cho **Người Được Ủy Quyền**. Đối với các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ**, nghĩa vụ duy nhất của **Người Ủy Thác Hòa Giải**, thay mặt cho **Quý Ủy Thác Hòa Giải**, sẽ thanh toán **Số Tiền Hòa Giải Theo Cấu Trúc** cho **Người Được Ủy Quyền** khi xem xét trách nhiệm của **Người Được Ủy Quyền** đối với toàn bộ nghĩa vụ thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** như được mô tả ở Phần I bên trên. Khi thực hiện Phần III, **Người Ủy Thác Hòa Giải**, thay mặt cho **Quý Ủy Thác Hòa Giải**, sẽ chỉ định nghĩa vụ của **Quý Ủy Thác Hòa Giải** thực hiện các **Khoản Thanh Toán Định Kỳ** bằng cách thực hiện mẫu chỉ định hòa giải theo cấu trúc và mẫu giải trừ đính kèm ở đây (miễn là mẫu chỉ định và mẫu giải trừ đã được thực hiện bởi cả **Người Yêu Cầu Bồi Thường** và **Người Được Ủy Quyền**).

Sự chấp nhận của Người Ủy Thác Hòa Giải đối với Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc của Người Yêu Cầu Bồi Thường phải tuân theo các điều khoản của Giấy Giải Trừ Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản của Tài Liệu Đính Kèm C này làm Giấy Giải Trừ Cá Nhân.

Người Ủy Thác của Quý Ủy Thác Hòa Giải (hoặc người ủy quyền)

Patrick Juneau

Bởi: _____

Patrick Juneau

Ngày